



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)

เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2567



องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู

อำเภอบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน

สำนักปลัด

อบต.หนองคู

# สารบัญ

	หน้า
<b>บันทึกหลักการและเหตุผล</b>	
<b>บทนำ</b>	
1.1 ลักษณะของแผนพัฒนาพัฒนาท้องถิ่น	1
1.2 วัตถุประสงค์ของการเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น	1
1.3 ขั้นตอนการเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น	1
<b>ส่วนที่ 3 การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ</b>	
3.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นและยุทธศาสตร์ระดับมหภาคเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติ	3-5
3.2 บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น	
-บัญชีสรุปโครงการพัฒนา (แบบ ผ.01)	6-8
-รายละเอียดโครงการพัฒนา (แบบ ผ.02)	
<b>ยุทธศาสตร์ ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน</b>	
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	9-13
1.2 แผนงานเคหะและชุมชน	14
<b>ยุทธศาสตร์ ที่ 2 การพัฒนาด้านการเกษตร</b>	
2.1 แผนงานการเกษตร	15
<b>ยุทธศาสตร์ ที่ 4 ด้านสังคมและทรัพยากรมนุษย์</b>	
4.3 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	16
-รายละเอียดบัญชีครุภัณฑ์ (แบบ ผ.03)	
บัญชีครุภัณฑ์ (แบบ ผ.03)	17-18
<b>ภาคผนวก</b>	
- ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2567 ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู	

**บันทึกหลักการและเหตุผล**  
**แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570 ) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2567**  
**ประจำปีงบประมาณ 2567**  
**องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู**

---

เหตุผลและความจำเป็นในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2567 ประจำปีงบประมาณ 2567

ตามที่พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562 มาตรา 46 สภาองค์การบริหารส่วนตำบลมีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ (1) ให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารกิจการขององค์การบริหารส่วนตำบล และมาตรา 69/1 การปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล ต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และให้คำนึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล การจัดทำงบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ทั้งนี้ ให้เป็นไปตาม กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับว่าด้วยการนั้นและหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด ประกอบกับพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 หมวด 2 มาตรา 16 (1) การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ซึ่งได้กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอำนาจและหน้าที่ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม และงบประมาณ จากเงินสะสมในช่วงของแผนนั้น รวมทั้งวางแนวทางเพื่อให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการพัฒนาที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น หรือเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โดยองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู ได้ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) และประกาศใช้ไปแล้ว เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2564 ทั้งนี้ ปัจจุบันองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู มีความจำเป็นที่จะต้องเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าว เพื่อประโยชน์ของประชาชน โดยวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี คำนึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยดำเนินการตามรูปแบบภายใต้หลักปรัชญา รวมทั้งเพื่อให้กระบวนการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู เกิดการขับเคลื่อนไปสู่เป้าหมายการพัฒนาที่กำหนดไว้ อย่างเป็นรูปธรรม มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนในท้องถิ่นโดยรวมนั้น ดังนั้นเพื่อให้แผนพัฒนาท้องถิ่นมีความสมบูรณ์ถูกต้อง มีแนวทางการพัฒนาที่ชัดเจนสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่วางไว้ จึงจำเป็นต้องเพิ่มเติมโครงการ/กิจกรรมให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริงและสถานการณ์ปัจจุบัน เพื่อดำเนินการให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนโดยส่วนร่วม และเพื่อตอบสนองการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบ ซึ่ง\*“โครงการพัฒนา” หมายความว่า โครงการที่ดำเนินการจัดทำบริการสาธารณะ และกิจกรรมสาธารณะเพื่อให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้ “การเพิ่มเติม” หมายความว่า การเพิ่มเติมแผนงาน

## บทนำ

### 1. ลักษณะของแผนพัฒนาพัฒนาท้องถิ่น

แผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่กำหนด วิสัยทัศน์ ประเด็น ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และกลยุทธ์ โดยสอดคล้องกับ แผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การ พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอำเภอ แผนพัฒนาตำบล แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือ แผนชุมชน อันมีลักษณะเป็นการกำหนดรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนา ที่จัดทำขึ้นสำหรับปีงบประมาณแต่ละปี ซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้า และให้หมายความรวมถึงการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น

แผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นกรอบในการจัดทำ งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม และ งบประมาณจากเงินสะสมในช่วง ของแผนนั้น รวมทั้งวางแนวทางเพื่อให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตาม โครงการพัฒนาที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น

### 2. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น

๑. เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นกรอบในการจัดทำ งบประมาณรายจ่าย ประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม และงบประมาณจากเงินสะสม รวมทั้งวางแนวทางเพื่อให้มีการ ปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการพัฒนาที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น
๒. เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตำบล มีการบริหารงานด้วยความโปร่งใส แผนพัฒนาท้องถิ่นที่มี ประสิทธิภาพ สามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้ตรงจุด ตรงกับความต้องการของ ประชาชนในท้องถิ่น ภายใต้การบริหารงานงบประมาณที่มีอยู่อย่างจำกัด และมีความจำเป็นเร่งด่วนที่ ต้องดำเนินการ

### 3. ขั้นตอนการเพิ่มเติม แผนพัฒนาท้องถิ่น

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3 ) พ.ศ. 2561

ข้อ 22 เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน การเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินการตามขั้นตอน ดังนี้

(๑) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น ที่เพิ่มเติมพร้อม เหตุผลและความจำเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

(๒) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น ที่เพิ่มเติม สำหรับ องค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลพิจารณา ตาม มาตรา 46 แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน ด้วย

เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวให้ผู้บริหาร ท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้บริหาร ท้องถิ่นประกาศใช้

โครงการที่ไม่มีอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้ปรากฏไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น ดังนั้นเพื่อความถูกต้องและเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3 ) พ.ศ.2561 ข้อ 22 เพื่อประโยชน์ของประชาชน การเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการตามขั้นตอน ดังนี้

(1) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมพร้อมเหตุผลและความจำเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

(2) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลพิจารณาสำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลพิจารณาตามมาตรา 46 แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบันด้วย

เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้

องค์การบริหารส่วนตำบล มีอำนาจหน้าที่ในการจัดบริการสาธารณะ เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนโดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีและให้คำนึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหาความจำเป็นเร่งด่วน ทันท่วงทีต่อสถานการณ์ในปัจจุบัน อีกทั้งใช้เป็นกรอบและแนวทางในการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับว่าด้วยวิธีการนั้น และหลักเกณฑ์ และวิธีการที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู จึงได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2567 ประจำปีงบประมาณ 2567 ในครั้งนี้ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนและองค์กรเป็นสำคัญ

ส่วนที่ 3 การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ

3.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นและยุทธศาสตร์ระดับมหภาคเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติ

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี	แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13	SDGs	ยุทธศาสตร์จังหวัด	ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด	ยุทธศาสตร์ (อปท.)	กลยุทธ์	แผนงาน	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้าง ความสามารถใน การแข่งขัน	หมวดหมู่ที่ 5 ไทยเป็นประตูการค้า การลงทุนและยุทธศาสตร์ ทางโลจิสติกส์ที่สำคัญ ของภูมิภาค	<u>เป้าหมายที่ 9</u> สร้างโครงสร้างพื้นฐานที่มี ความทนทาน ส่งเสริมการ พัฒนาอุตสาหกรรมที่ ครอบคลุมและยั่งยืน และ ส่งเสริมนวัตกรรม	ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การสร้างความเข้มแข็ง ทางเศรษฐกิจรากฐาน และแข่งขันได้อย่าง ยั่งยืน	ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้าง พื้นฐานเพื่อเตรียมความ พร้อมในการรับการเป็น ศูนย์กลางทางการตลาด และเชื่อมโยงสู่ประเทศใน ประชาคมอาเซียน	ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาต้น โครงสร้างพื้นฐาน	1.พัฒนาโครงสร้าง พื้นฐานให้เอื้อต่อการ พัฒนาในด้านต่างๆ	1.เคหะและ ชุมชน	กองช่าง
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้าง ความสามารถใน การแข่งขัน	หมวดหมู่ที่ 5 ไทยเป็นประตูการค้า การลงทุนและยุทธศาสตร์ ทางโลจิสติกส์ที่สำคัญ ของภูมิภาค	<u>เป้าหมายที่ 9</u> สร้างโครงสร้างพื้นฐานที่มี ความทนทาน ส่งเสริมการ พัฒนาอุตสาหกรรมที่ ครอบคลุมและยั่งยืน และ ส่งเสริมนวัตกรรม	ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การสร้างความเข้มแข็ง ทางเศรษฐกิจรากฐาน และแข่งขันได้อย่าง ยั่งยืน	ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้าง พื้นฐานเพื่อเตรียมความ พร้อมในการรับการเป็น ศูนย์กลางทางการตลาด และเชื่อมโยงสู่ประเทศใน ประชาคมอาเซียน	ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาต้น โครงสร้างพื้นฐาน	1.พัฒนาโครงสร้าง พื้นฐานให้เอื้อต่อการ พัฒนาในด้านต่างๆ	2.อุตสาหกรรมและการ โยธา	กองช่าง
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการสร้างการ เติบโตบนคุณภาพ ชีวิตที่เป็นมิตรต่อ สิ่งแวดล้อม	หมวดหมู่ที่ 1 ไทยเป็นประเทศชั้นนำ ด้านสินค้าเกษตรและ เกษตรแปรรูปมูลค่าสูง	<u>เป้าหมายที่ 2</u> ยุติความหิวโหย บรรลุความ มั่นทางอาหารและยกระดับ โภชนาการและส่งเสริม การเกษตร	ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การสร้างความ เข้มแข็งทางเศรษฐกิจ ฐานรากและแข่งขัน ได้อย่างยั่งยืน	ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพการ และขีดความสามารถด้าน การเกษตรและปศุสัตว์	ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาต้น การเกษตร	2.ส่งเสริมการเพิ่ม มูลค่าผลผลิตทาง การเกษตร	3.การเกษตร	สำนักปลัด

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการสร้างการ เติบโตบนคุณภาพ ชีวิตที่เป็นมิตรต่อ สิ่งแวดล้อม	หมวดหมู่ที่ 11 ไทยสามารถลดความ เสี่ยงและผลกระทบจาก ภัยธรรมชาติและการ เปลี่ยนแปลง สภาพ ภูมิอากาศ	<u>เป้าหมายที่ 15</u> ปกป้อง พื้นฟูและสนับสนุนการใช้ ระบบนิเวศบนบกอย่างยั่งยืน จัดการป่าไม้อย่างยั่งยืนต่อการกลา สภาพเป็นทะเลทรายหยุดการเสื่อม โทรมของที่ดินและพื้นสภาพดิน และหยุดยั้งการสูญเสียความ หลากหลายทางชีวภาพ	ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การบริหารจัดการ ทรัพยากร ธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม แบบมีส่วนร่วม	ยุทธศาสตร์ที่ 7 การบริหารจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วม และยั่งยืน	ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้าน สิ่งแวดล้อมและ ทรัพยากรธรรมชาติ	3.ส่งเสริมและ สนับสนุนการอนุรักษ์. ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม.	4.สร้างความ เข้มแข็งของ ชุมชน	สำนักปลัด
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านความมั่นคง	หมวดหมู่ที่ 8 ไทยมีพื้นที่และเมือง อัจฉริยะที่น่าอยู่ ปลอดภัย เต็มโตได้อย่าง ยั่งยืน	<u>เป้าหมายที่ 16</u> ส่งเสริมสังคมที่สงบสุขและ ครอบคลุมเพื่อการพัฒนาที่ ยั่งยืน ให้ทุกคนเข้าถึงความ ยุติธรรม และสร้างสถาบันที่มี ประสิทธิภาพรับผิดชอบ และ ครอบคลุมในทุกระดับ	ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4การพัฒนาสังคม และคุณภาพชีวิตให้ มั่นคง	ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิต และความเป็นอยู่ของ ประชาชนให้เข้มแข็งและ ยั่งยืน	ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาด้านสังคม และทรัพยากร มนุษย์	4.การป้องกันอุบัติเหตุ อุบัติภัย และป้องกัน บรรเทาสาธารณภัย	5.การรักษา ความสงบ ภายใน	สำนักปลัด
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนา และเสริมสร้าง ศักยภาพ ทรัพยากรมนุษย์	หมวดหมู่ที่ 12 ไทยมีกำลังคนสมรรถนะ สูง มุ่งเรียนรู้อย่าง ต่อเนื่อง ตอบโจทย์การ พัฒนาแห่งอนาคต	<u>เป้าหมายที่ 4</u> สร้างหลักประกันว่าทุกคน มีการศึกษาที่มีคุณภาพอย่าง ครอบคลุมและเท่าเทียม และ สนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้ ตลอดชีวิต	ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและ คุณภาพชีวิตให้มั่นคง	ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและ ความเป็นอยู่ของประชาชน ให้เข้มแข็งและยั่งยืน	ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาด้านสังคม และทรัพยากร มนุษย์	5.ยกระดับคุณภาพ การศึกษาให้ได้ มาตรฐาน	6การศึกษา	กอง การศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนา และเสริมสร้าง ศักยภาพ ทรัพยากรมนุษย์	หมวดหมู่ที่ 12 ไทยมีกำลังคนสมรรถนะ สูง มุ่งเรียนรู้อย่าง ต่อเนื่อง ตอบโจทย์การ พัฒนาแห่งอนาคต	<u>เป้าหมายที่ 4</u> สร้างหลักประกันว่าทุกคน มีการศึกษาที่มีคุณภาพอย่าง ครอบคลุมและเท่าเทียม และ สนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้ ตลอดชีวิต	ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและ คุณภาพชีวิตให้มั่นคง	ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิต และความเป็นอยู่ของ ประชาชนให้เข้มแข็งและ ยั่งยืน	ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้าน สังคมและทรัพยากร มนุษย์	6.ส่งเสริม สนับสนุน งานศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิ ปัญญาท้องถิ่น	7การศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	กอง การศึกษา ฯ

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการสร้าง โอกาสและความ เสมอภาคทาง สังคม	หมวดหมู่ที่ 9 ไทยมีความยากจนข้าม รุ่นลดลง และมีความ คุ้มครองทางสังคมที่ เพียงพอ เหมาะสม	เป้าหมายที่ 5 บรรลุความเท่าเทียมระหว่าง เพศ และเสริมอำนาจให้แก่ สตรีและเด็กหญิง	ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและ คุณภาพชีวิตให้มั่นคง	ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมที่ มีคุณภาพ	ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้าน สังคมและทรัพยากร มนุษย์	7.ส่งเสริมและ สนับสนุน เด็ก สตรี คนพิการ คนชรา ผู้ด้อยโอกาสและ ประชาชนในสังคมให้มี คุณภาพชีวิตที่ดี	8.สังคม สงเคราะห์	กอง สวัสดิการ ฯ
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการปรับ สมดุลและพัฒนา ระบบการบริหาร จัดการภาครัฐ	หมวดหมู่ที่ 13 ไทยมีภาครัฐที่ทันสมัย มี ประสิทธิภาพ และตอบ โจทย์ประชาชน	เป้าหมายที่ 16 ส่งเสริมสังคมที่สงบสุขและ ครอบคลุมเพื่อการพัฒนาที่ ยั่งยืน ให้ทุกคนเข้าถึงความ ยุติธรรม และสร้างสถาบันที่มี	ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและ คุณภาพชีวิตให้มั่นคง	ยุทธศาสตร์ที่ 8 การบริหารจัดการ บ้านเมืองที่ดีมี ประสิทธิภาพ	ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้าน การเมือง - การ บริหาร	8.ส่งเสริมและพัฒนา บุคลากรให้มีทัศนคติ และจิตสำนึกในการ ปฏิบัติงาน สร้างความ โปร่งใสตรวจสอบได้	9.บริหาร งานทั่วไป	สำนักปลัด
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการปรับ สมดุลและพัฒนา ระบบการบริหาร จัดการภาครัฐ	หมวดหมู่ที่ 13 ไทยมีภาครัฐที่ทันสมัย มี ประสิทธิภาพ และตอบ โจทย์ประชาชน	เป้าหมายที่ 16 ส่งเสริมสังคมที่สงบสุขและ ครอบคลุมเพื่อการพัฒนาที่ ยั่งยืน ให้ทุกคนเข้าถึงความ ยุติธรรม และสร้างสถาบันที่มี	ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและ คุณภาพชีวิตให้มั่นคง	ยุทธศาสตร์ที่ 8 การบริหารจัดการ บ้านเมืองที่ดีมี ประสิทธิภาพ	ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้าน การเมือง - การ บริหาร	9.ส่งเสริมการมีส่วนร่วม ของประชาชนใน การปกครองระบบ ประชาธิปไตยและการ พัฒนาท้องถิ่น	10.สร้างความ เข้มแข็งของ ชุมชน	สำนักปลัด
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนา และเสริมสร้าง ศักยภาพ ทรัพยากรมนุษย์	หมวดหมู่ที่ 4 ไทยเป็นศูนย์กลางทาง การแพทย์และสุขภาพ มูลค่าสูง	เป้าหมายที่ 6 สร้างหลักประกันว่าคนมีชีวิตที่ มีสุขภาพดีและส่งเสริมความ เป็นอยู่ที่ดีสำหรับทุกคนในทุก วัย	ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและ คุณภาพชีวิตให้มั่นคง	ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิต และความเป็นอยู่ของ ประชาชนให้เข้มแข็งและ ยั่งยืน	ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้าน สาธารณสุข	10.การสาธารณสุขและ ส่งเสริมสุขภาพ พลานามัยของ ประชาชน	11 สาธารณสุข	สำนักปลัด
6 ยุทธศาสตร์	13 หมวดหมู่	17 เป้าหมาย	4 ยุทธศาสตร์	8 ยุทธศาสตร์	6 ยุทธศาสตร์	10 กลยุทธ์	11 แผนงาน	1 สำนัก/ 4กอง



ส่วนที่ 3 การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ

3.2 บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น

แบบ ผ. 01

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติมครั้งที่ 3 พ.ศ. 2567

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู

ยุทธศาสตร์	ปี 2566		ปี 2567		ปี 2568		ปี 2569		ปี 2570		รวม 5 ปี	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน												
1.1 กลยุทธ์...พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้เอื้อต่อการพัฒนาในด้านต่างๆ												
(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	-	-	-	-	14	1,690,000	2	1,545,000	2	2,251,000	18	5,486,000
(2) แผนงานเกษตรและชุมชน	-	-	-	-	1	150,000	-	-	-	-	1	150,000
รวม	-	-	-	-	15	1,840,000	2	1,545,000	2	2,251,000	19	5,636,000
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเกษตร												
2.1 กลยุทธ์...ส่งเสริมการเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร.												
(1) แผนงานการเกษตร					1	20,000	1	20,000	1	20,000	3	60,000
รวม					1	20,000	1	20,000	1	20,000	3	60,000
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ												
3.1 กลยุทธ์...ส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม.												
(1) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ยุทธศาสตร์	ปี 2566		ปี 2567		ปี 2568		ปี 2569		ปี 2570		รวม 5 ปี	
	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาค้นสังคม และทรัพยากรมนุษย์												
4.1 กลยุทธ์...การป้องกันอุบัติเหตุ อุบัติภัย และ ป้องกันบรรเทาสาธารณภัย												
(1) แผนงานการรักษาความสงบภายใน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2 กลยุทธ์...ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้ได้ มาตรฐาน												
(1) แผนงานการศึกษา	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.3 กลยุทธ์...ส่งเสริม สนับสนุนงานศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น												
(1) แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	-	-	-	-	1	300,000	1	300,000	1	300,000	3	900,000
4.4 กลยุทธ์...ส่งเสริมและสนับสนุน เด็กสตรีคนพิการ คนชราผู้ด้อยโอกาสและประชาชนในสังคมให้มี คุณภาพชีวิตที่ดี.												
(1) แผนงานสังคมสงเคราะห์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวม	-	-	-	-	1	300,000	1	300,000	1	300,000	3	900,000

ยุทธศาสตร์	ปี 2566		ปี 2567		ปี 2568		ปี 2569		ปี 2570		รวม 5 ปี	
	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง - การบริหาร												
5.1 กลยุทธ์.. ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีทัศนคติ และจิตสำนึกในการปฏิบัติงาน สร้างความโปร่งใส ตรวจสอบได้ (1) แผนงานบริหารงานทั่วไป	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2 กลยุทธ์..ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการปกครองระบบประชาธิปไตยและการ พัฒนาท้องถิ่น (1) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข												
6.1 กลยุทธ์..การสาธารณสุขและส่งเสริมสุขภาพ พลานามัยของประชาชน (1) แผนงานสาธารณสุข												
รวม												
รวมทั้งสิ้น					17	2,160,000	4	1,865,000	4	2,571,000	25	6,596,000

รายละเอียดโครงการพัฒนา  
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2567  
สำหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ  
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู

ก.ยุทธศาสตร์ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

ข.แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 หมายเหตุที่ 5 ไทยเป็นประตูการค้าการลงทุนและยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์ที่สำคัญของภูมิภาค

ค.Sustainable Development Goals:SDGs เป้าหมายที่ 9 สร้างโครงสร้างพื้นฐานที่มีความทนทาน ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืน และส่งเสริมนวัตกรรม

ง.ยุทธศาสตร์จังหวัดชัยภูมิ ยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน

จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเตรียมความพร้อมในการรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน

1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 กลยุทธ์ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้เอื้อต่อการพัฒนาในด้านต่างๆ

(1) แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1	โครงการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านหนองคู หมู่ที่ 1 ช่างบ้านนางรักใคร่ คำสอนหา ถึง บ้านนายนิยม ชำนาญไพร	เพื่อให้มีการคมนาคมขนส่งที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 282 ม. หนา 0.04 ม.	-	-	580,000	-	-	ถนนที่ก่อสร้างเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด	การคมนาคมขนส่งและการสัญจรไปมาของประชาชนมีความสะดวกมากขึ้น	กองช่าง
2	โครงการวางท่อระบายน้ำ บ้านหนองคู หมู่ที่ 1 ช่างบ้านนายอัม พื้นคอนกรีตถึงลำห้วยยาง	เพื่อสามารถระบายน้ำได้สะดวกรวดเร็วและป้องกันน้ำท่วมขัง	วางท่อระบายน้ำ คสล. 0.40 x 1 ม. พร้อมบ่อพักน้ำ ระยะทาง 197 ม. พร้อมขยายผิว	-	-	350,000	-	-	จำนวนวางระบายน้ำเพิ่มขึ้นและระบายน้ำดีขึ้น	สามารถระบายน้ำได้สะดวกและแก้ไขปัญหาที่ท่วมขังมากขึ้น	กองช่าง

## (1) แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

แบบ ผ.02

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
3	โครงการวางท่อระบายน้ำ บ้านหนองเรือ หมู่ที่ 2 ช่วงที่ 1 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านหนองเรือ ถึง บ้านนายสุรศักดิ์ เขียววรรณ ช่วงที่ 2 บ้านนายคำเพียร เขียววรรณ ถึง บ้านนางถ้ำ บัวภา	เพื่อสามารถระบายน้ำได้ สะดวกรวดเร็วและป้องกันน้ำท่วมขัง	ช่วงที่ 1 วางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด 0.40x1.00 ม. พร้อมบ่อพักน้ำระยะทาง 600 ม.พร้อมขยายผิวจราจร ช่วงที่ 2 วางท่อระบายน้ำ คสล.ขนาด 0.40x1.00 ม. พร้อมบ่อพักน้ำระยะทาง 269 ม.พร้อมขยายผิวจราจร	-	-	-	-	1,539,000	จำนวนวางระบายน้ำเพิ่มขึ้นและระบายน้ำดีขึ้น	สามารถระบายน้ำได้สะดวก และแก้ไขปัญหา น้ำท่วมขัง คนมีความสะดวกมากขึ้น	กองช่าง
4	โครงการวางท่อระบายน้ำ 2 ช่วง บ้านหนองเรือ หมู่ที่ 2 ช่วง บ้านนายสะท้าน เนตรปัญจะ ถึง กองทุนหมู่บ้าน	เพื่อสามารถระบายน้ำได้ สะดวกรวดเร็วและป้องกันน้ำท่วมขัง	วางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด 0.40 x1.00 ม. พร้อมบ่อพักน้ำ ระยะทาง 700 ม.พร้อมขยายผิวจราจร	-	-	-	1,243,000	-	จำนวนวางระบายน้ำเพิ่มขึ้นและระบายน้ำดีขึ้น	สามารถระบายน้ำได้สะดวก และแก้ไขปัญหา น้ำท่วมขัง คนมีความสะดวกมากขึ้น	กองช่าง
5	โครงการวางท่อระบายน้ำ บ้านหนองเรือ หมู่ที่ 2 ช่วง นานายสุรศักดิ์ เขียววรรณ ถึง ลำห้วยชุมปูน	เพื่อสามารถระบายน้ำได้ สะดวกรวดเร็วและป้องกันน้ำท่วมขัง	วางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด 0.80 x 1.00 ม. พร้อมบ่อพักน้ำ ระยะทาง 486 ม.พร้อมขยายผิวจราจร	-	-	1,500,000	-	-	จำนวนวางระบายน้ำเพิ่มขึ้นและระบายน้ำดีขึ้น	สามารถระบายน้ำได้สะดวก และแก้ไขปัญหา น้ำท่วมขัง คนมีความสะดวกมากขึ้น	กองช่าง
6	โครงการวางท่อระบายน้ำ บ้านหนองเรือ หมู่ที่ 2 ช่วงบ้านนางกลับ ชำนาญ ถึง บ้านนายคำฝอย ศรีพรม	เพื่อสามารถระบายน้ำได้ สะดวกรวดเร็วและป้องกันน้ำท่วมขัง	วางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด 0.60 x 1.00 ม. พร้อมบ่อพักน้ำ ระยะทาง 153 ม.พร้อมขยายผิวจราจร	-	-	500,000	-	-	จำนวนวางระบายน้ำเพิ่มขึ้นและระบายน้ำดีขึ้น	สามารถระบายน้ำได้สะดวก และแก้ไขปัญหา น้ำท่วมขัง คนมีความสะดวกมากขึ้น	กองช่าง

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566	2567	2568	2569	2570			
				(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)			
7	โครงการวางท่อระบายน้ำ 2 ช่วง บ้านหนองเรือ หมู่ที่ 2 ช่วงบ้านนางสุภาพ ชำนาญ ถึง บ้านนางกลับ ชำนาญ	เพื่อสามารถระบายน้ำได้ สะดวกรวดเร็วและป้องกัน น้ำท่วมขัง	ช่วงที่ 1วางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด 0.40 x 1.00 ม. พร้อมบ่อพักน้ำ ระยะทาง 197 ม.พร้อมขยายผิวจราจร ช่วงที่ 2วางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด 0.40 x 1.00 ม. พร้อมบ่อพักน้ำ ระยะทาง 204 ม.พร้อมขยายผิวจราจร	-	-	-	-	712,000	จำนวนวางระบายน้ำเพิ่ม ขึ้นและระบายน้ำดีขึ้น	สามารถระบายน้ำได้สะดวก และแก้ไขปัญหา น้ำท่วมขัง ชนมีความสะดวกมากขึ้น	กองช่าง
8	โครงการเสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บ้านหนองเรือ หมู่ที่ 2 ช่วง บ้านนายสง่าโชคบัณจิต ถึง บ้านนายสะท้อน เนตรปัญญา	เพื่อให้มีการคมนาคม ขนส่ง ที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 147 ม. หนา 0.04 ม.	-	-	-	302,000	-	ถนนที่ก่อสร้างเป็นไปตาม มาตรฐานที่กำหนด	การคมนาคมขนส่งและ การสัญจรไปมาของประชา ชนมีความสะดวกมากขึ้น	กองช่าง
9	โครงการวางท่อระบายน้ำ บ้านหนองหญ้ามา หมู่ที่ 5 ช่วงบ้าน นายประจวบ ชำนาญ ถึง บ้านนายไพฑูรย์ แซ่จัน	เพื่อสามารถระบายน้ำได้ สะดวกรวดเร็วและป้องกัน น้ำท่วมขัง	วางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด 0.40 x 1.00 ม. พร้อมบ่อพักน้ำ ระยะทาง 68 ม.พร้อมขยายผิวจราจร	-	-	130,000	-	-	จำนวนวางระบายน้ำเพิ่ม ขึ้นและระบายน้ำดีขึ้น	สามารถระบายน้ำได้สะดวก และแก้ไขปัญหา น้ำท่วมขัง ชนมีความสะดวกมากขึ้น	กองช่าง
10	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองหญ้ามา หมู่ที่ 5 ช่วงบ้านนางล้วน ชิดนอก ถึง บ้านนางเมตตา ชำนาญ	เพื่อให้มีการคมนาคม ขนส่ง ที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 4 ม. ยาว 45 ม. หนา 0.15 ม.	-	-	125,000	-	-	ถนนที่ก่อสร้างเป็นไปตาม มาตรฐานที่กำหนด	การคมนาคมขนส่งและ การสัญจรไปมาของประชา ชนมีความสะดวกมากขึ้น	กองช่าง

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566	2567	2568	2569	2570			
				(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)			
11	โครงการเสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บ้านหนองหญ้ามา หมู่ที่ 5 ช่างแยกบ้าน นายสิทธิ์ศักดิ์ ลาอ่อน ถึง แยกนา นายอารมณ ลาอ่อน	เพื่อให้มีการคมนาคมขนส่ง ที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 4 ม. ยาว 260 ม. หนา 0.04 ม.	-	-	416,000	-	-	ถนนที่ก่อสร้างเป็นไปตาม มาตรฐานที่กำหนด	การคมนาคมขนส่งและ การสัญจรไปมาของประชาชน มีความสะดวกมากขึ้น	กองช่าง
12	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองหญ้ามา หมู่ที่ 5 ช่าง บ้านนายหนาอุบลัมป์ ถึง สะพานที่หักสงฆ์	เพื่อให้มีการคมนาคมขนส่ง ที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 4 ม. ยาว 45 ม. หนา 0.15 ม.	-	-	125,000	-	-	ถนนที่ก่อสร้างเป็นไปตาม มาตรฐานที่กำหนด	การคมนาคมขนส่งและ การสัญจรไปมาของประชาชน มีความสะดวกมากขึ้น	กองช่าง
13	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนเค็ง หมู่ที่ 6 ช่าง นายนายไสว สีดาเขียว ถึง นายนายประสาน ไพรสิงห์	เพื่อให้มีการคมนาคมขนส่ง ที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 212 ม. หนา 0.15 ม.	-	-	742,000	-	-	ถนนที่ก่อสร้างเป็นไปตาม มาตรฐานที่กำหนด	การคมนาคมขนส่งและ การสัญจรไปมาของประชาชน มีความสะดวกมากขึ้น	กองช่าง
14	โครงการเสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บ้านดอนเค็ง หมู่ที่ 6 ช่าง บ้านนางลักขณา พื้นดอนเค็ง ถึง บ้านนายเคน พลหนู	เพื่อให้มีการคมนาคมขนส่ง ที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 4 ม. ยาว 250 ม. หนา 0.04 ม.	-	-	400,000	-	-	ถนนที่ก่อสร้างเป็นไปตาม มาตรฐานที่กำหนด	การคมนาคมขนส่งและ การสัญจรไปมาของประชาชน มีความสะดวกมากขึ้น	กองช่าง
15	โครงการเสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บ้านดอนเค็ง หมู่ที่ 6 ช่างสีแยกกลาง บ้านถึงบ้านนายสมหวัง ปัดเถ	เพื่อให้มีการคมนาคมขนส่ง ที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 4 ม. ยาว 105 ม. หนา 0.04 ม.	-	-	168,000	-	-	ถนนที่ก่อสร้างเป็นไปตาม มาตรฐานที่กำหนด	การคมนาคมขนส่งและ การสัญจรไปมาของประชาชน มีความสะดวกมากขึ้น	กองช่าง

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566	2567	2568	2569	2570			
				(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)			
16	โครงการเสริมผิวแอสฟัลติกคอนกรีต บ้านคอนเค็ง หมู่ที่ 6 ช่วงหน้า โรงเรียนบ้านคอนเค็ง ถึง บ้านนายนาวิน ชันภูเขียว	เพื่อให้มีการคมนาคมขนส่งที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 4 ม. ยาว 440 ม. หนา 0.04 ม.	-	-	704,000	-	-	ถนนที่ก่อสร้างเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด	การคมนาคมขนส่งและการสัญจรไปมาของประชาชนมีความสะดวกมากขึ้น	กองช่าง
17	โครงการปรับปรุงอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู	เพื่อให้มีความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่และให้บริการประชาชน	ขนาดกว้าง 4.00 ม. ยาว 6.60 ม.	-	-	300,000	-	-	อาคารป้องกันมีพื้นที่ให้บริการเพิ่มขึ้น	มีสถานที่ปฏิบัติหน้าที่และให้บริการประชาชนเพิ่มขึ้น	กองช่าง
18	โครงการติดตั้งกันสาดหน้าต่าง อาคารสำนักงาน	เพื่อป้องกันแสงแดดและป้องกันน้ำฝนสาดเข้า สนง.	ขนาดกว้าง 2 เมตร จำนวน 14 ชุด	-	-	150,000	-	-	ทรัพย์สินใน สนง.ได้รับความเสียหายน้อยลง	ทรัพย์สินใน สนง.ได้รับความเสียหายน้อยลง	กองช่าง

แบบ ผ.02



รายละเอียดโครงการพัฒนา  
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2567  
สำหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ  
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู

- ก.ยุทธศาสตร์ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
- ข.แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 หมวดหมายที่ 5 ไทยเป็นประตูการค้าการลงทุนและยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์ที่สำคัญของภูมิภาค
- ค.Sustainable Development Goals:SDGs เป้าหมายที่ 9 สร้างโครงสร้างพื้นฐานที่มีความทนทาน ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืน และส่งเสริมนวัตกรรม
- ง.ยุทธศาสตร์จังหวัดชัยภูมิ ยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน
- จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเตรียมความพร้อมในการรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและ  
การเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน
- 1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
- 1.1 กลยุทธ์ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้เอื้อต่อการพัฒนาในด้านต่างๆ
- (2) แผนงาน เคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ ส่องสว่าง บ้านหนองหญ้ามา หมู่ที่ 5 ช่วงบ้านนางอนงค์ ชินแสน ถึง บ้านนายทินกร ถนนแนว	เพื่อความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินของประชาชน	พาดสายเมนไฟฟ้า ส่องสว่างระยะทาง 160 เมตร ติดตั้งชุด โคม จำนวน 3 จุด	-	-	150,000	-	-	ร้อยละของการขยาย เขตระบบไฟฟ้าเพิ่มขึ้น	ประชาชนมีความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สิน	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา  
 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2567  
 สำหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ  
 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู

- ก.ยุทธศาสตร์ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
- ข.แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 หมายความว่า 1 ไทยเป็นประเทศชั้นนำด้านสินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูปมูลค่าสูง
- ค.Sustainable Development Goals:SDGs เป้าหมายที่ 2 ยุติความหิวโหย บรรลุความมั่นคงทางอาหารและยกระดับโภชนาการและส่งเสริมการเกษตร
- ง.ยุทธศาสตร์จังหวัดชัยภูมิ ยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน
- จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถด้านการเกษตรและปศุสัตว์
2. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการเกษตร
- 2.1 กลยุทธ์ ส่งเสริมการเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร
- (1) แผนงาน การเกษตร

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1	โครงการ 1 อปท. 1 สวนสมุนไพรเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	เพื่อส่งเสริมให้ อปท.มีแหล่งเรียนรู้ท้องถิ่นเกี่ยวกับชนิดของพืชพรรณสมุนไพร สรรพคุณ และการใช้ประโยชน์	พื้นที่ตำบลหนองคู	-	-	20,000	20,000	20,000	ร้อยละของประชาชนได้เรียนรู้การใช้สมุนไพรให้เกิดประโยชน์	มีแหล่งเรียนรู้ท้องถิ่นเกี่ยวกับชนิดของพืชพรรณสมุนไพร สรรพคุณ และการใช้ประโยชน์	สำนักปลัด

รายละเอียดโครงการพัฒนา  
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2567  
สำหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ  
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู

ก.ยุทธศาสตร์ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

ข.แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 หมายเหตุที่ 12 ไทยมีกำลังคนสมรรถนะสูง มุ่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ตอบโจทย์การพัฒนาแห่งอนาคต

ค.Sustainable Development Goals:SDGs เป้าหมายที่ 4 สร้างหลักประกันว่าทุกคนมีการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่าเทียม และสนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต

ง.ยุทธศาสตร์จังหวัดชัยภูมิ ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้มั่นคง

จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนให้เข้มแข็งและยั่งยืน

4. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านสังคมและทรัพยากรมนุษย์

4.3 กลยุทธ์ ส่งเสริม สนับสนุนงานศิลปวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

(1) แผนงาน การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1	โครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมไทยในท้องถิ่น	เพื่ออนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของคนไทยให้คงอยู่สืบไป	ประชาชนในพื้นที่ตำบล	-	-	300,000	300,000	300,000	ร้อยละของประชาชนได้ร่วมกันสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่น	ประชาชนได้ร่วมกันอนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของคนไทยให้คงอยู่สืบไป	กองการศึกษา

## บัญชีครุภัณฑ์

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2567

## องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู

## 1.ประเภทครุภัณฑ์ สำนักงาน

## 1.1 กลยุทธ์ .....-.....

## (1) แผนงาน บริหารงานทั่วไป

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
			2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)		
1	สำนักงาน	โต๊ะพับอเนกประสงค์ จำนวน 12 ตัว	-	-	30,000	30,000	30,000	มีโต๊ะกิจกรรมต่างๆ และบริการประชาชน	สำนักปลัด
2	สำนักงาน	เก้าอี้พับกมย จำนวน 4 ชุด	-	-	30,000	30,000	30,000	ประชาชนมีที่นั่งพัก ให้บริการสะดวกมากขึ้น	สำนักปลัด

## 2.ประเภทครุภัณฑ์ การเกษตร

## 1.1 กลยุทธ์ .....-.....

## (1) แผนงาน การรักษาความสงบภายใน

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
			2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)		
2	การเกษตร	เลื่อยโซยนต์ จำนวน 2 เครื่อง	-	-	20,000	20,000	-	เพื่อใช้ในการปฏิบัติ หน้าที่และใช้ความช่วย เหลือสะดวกมากขึ้น	สำนักปลัด

3.ประเภทครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ก่อสร้าง

1.1 กลยุทธ์ ....-.....

(1) แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
			2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)		
1	ก่อสร้าง	หัวเจาะกระแทก ( สำหรับขุดเล็ก)	-	-	60,000	-	-	มีความสะดวกและคล่องตัวในการปฏิบัติงาน หน้าที่	กองช่าง

4.ประเภทครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

1.1 กลยุทธ์ ....-.....

(1) แผนงาน ....อุตสาหกรรมและการโยธา....

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
			2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)		
1	ไฟฟ้าและวิทยุ	คอมไฟฟ้าสองสว่างโซล่าเซลล์พร้อมเสา (พร้อมติดตั้ง) จำนวน 20 ชุด	-	-	-	300,000	-	มีแสงสว่างและมีความปลอดภัยในการเดินทาง	กองช่าง

## ภาคผนวก

- ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-257) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2567  
ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู  
เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)  
เพิ่มเติม ครั้งที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๗

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู ได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๗ ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู ในการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๗ ไปแล้วนั้น

อาศัยอำนาจตามความในหมวดที่ ๔ ข้อ ๒๒ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ จึงประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๗ เพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม และงบประมาณจากเงินสะสมในช่วงของแผนนั้น รวมทั้งวางแนวทางเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการพัฒนาที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น ต่อไป

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ เดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายอภิเชษฐ เหล่าภักดี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู